

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương và địa phương, đại diện lãnh đạo văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình tham dự hội nghị có đồng chí

Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023 nêu rõ: Năm 2023 là năm khởi nghiệp của Quốc hội, chủ động, linh hoạt, trách nhiệm của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội trong điều hành hoạt động tham gia công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát đã phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, xây dựng một Quốc hội "lập pháp

chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời". Trong năm có 16 luật được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao, 10 luật được Quốc hội cho ý kiến và 5 nhóm vấn đề lớn, quan trọng, các chính sách mới lần đầu được ban hành. Các đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức 617 hội nghị với 22.702 người tham dự, có 10.621 ý kiến góp ý, tâm huyết, chất lượng. Tại các kỳ họp Quốc hội có 2.636 lượt đại biểu phát biểu tại các phiên thảo luận tổ và họp đoàn; 1.296 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu tại hội trường. Trong năm, các đoàn đại biểu Quốc hội đã thực hiện giám sát 80 cuộc theo kế hoạch của đoàn; giám sát 201 cuộc theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; tham gia đoàn giám sát, khảo sát của Ủy ban Thường vụ Quốc

hội 51 cuộc. Quốc hội đã chất vấn các thành viên Chính phủ về 8 nhóm vấn đề, tại các phiên chất vấn có 911 đại biểu đăng ký chất vấn, 264 lượt đại biểu chất vấn, 228 lượt đại biểu tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề quan tâm. Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Hoạt động tiếp xúc dân, tiếp xúc cử tri, theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri được quan tâm. Đơn thư gửi đến các đoàn đại biểu Quốc hội đều được nghiên cứu, xem xét và xử lý theo quy định.

Tại hội nghị, đại diện một số đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố đã phát biểu tham luận, làm rõ những kết quả đạt được trong năm 2023; từ thực tiễn kiến nghị, đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, góp phần vào thành tích chung của Quốc hội.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ của các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; triển khai các công việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đòi hỏi cần phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực hơn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Quốc hội trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội cần bám sát nội dung, chương trình của đại hội chuẩn bị xây dựng kế hoạch từ sớm, từ xa; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân

có liên quan để tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ bảy, thứ tám, Quốc hội khóa XV và các kỳ họp bất thường (nếu có). Tích cực tham gia các hội thảo, hội nghị bồi dưỡng, tập huấn, tham vấn do các cơ quan của Quốc hội tổ chức, tăng cường lấy ý kiến cử tri qua các trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương. Đây mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là nền tảng công nghệ số trong công tác xây dựng pháp luật. Thực hiện tốt việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước; việc sắp xếp đơn vị hành chính; công tác nhân sự, tổ chức bộ máy và một số vấn đề quan trọng khác. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giám sát, tập trung vào những vấn đề cử tri đang quan tâm, bức xúc và những nội dung cần thảo luận về mặt cơ chế, chính sách; chú

trọng theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, tăng cường tiếp xúc cử tri chuyên chuyên đề; tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyên đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Các đại biểu phát huy tinh thần tích cực, vai trò trung tâm trong hoạt động của Quốc hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa đoàn đại biểu Quốc hội với thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp. Về kiến nghị, đề xuất của các đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giao Ban Công tác đại biểu tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).

THU HIỀN

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đoàn công tác của tỉnh làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Heraeus tại thành phố Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức.

Trong chuyến công tác tại Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức, ngày 26/3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thủ đô Berlin thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức. Tiếp và làm việc với đoàn có Tham tán công sứ Chu Tuấn Đức và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Thông tin nhanh về kết quả chuyến công tác tại Đức, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức. Nội bật, đoàn đã tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư với các địa phương, doanh nghiệp của Đức; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình và Cơ quan Xúc tiến đầu tư - Thương mại Hannover ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy đầu tư và phát triển quan hệ kinh doanh giữa Thái Bình và Hannover; diễn đàn kết nối đầu tư, kinh

doanh Thái Bình - Hannover thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn tại Đức...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Thái Bình với các đối tác nước ngoài, trong đó có CHLB Đức không ngừng được mở rộng và đạt những kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mong muốn của tỉnh. Chính vì vậy, chuyến công tác này tỉnh kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác đầu tư với các địa phương, doanh nghiệp của Đức và mong muốn Đại sứ quán Việt Nam cùng các tổ chức tại CHLB Đức là cầu nối hỗ trợ quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Đức nhằm thu hút được những dự án chất lượng cao đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng

đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất giúp bà con người Thái Bình đang sinh sống, học tập, làm việc tại Đức được thuận lợi, an toàn, thành công và hướng về góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tham tán công sứ Chu Tuấn Đức chúc mừng đoàn công tác tỉnh Thái Bình đã có chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư hiệu quả tại Đức, đồng thời bày tỏ vui mừng trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng của tỉnh trong những năm qua. Tin tưởng chương trình công tác của tỉnh sẽ đạt được kết quả tốt đẹp không chỉ thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thái Bình phát triển mạnh mẽ hơn nữa mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Đức. Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức luôn ủng hộ và đồng hành cùng tỉnh Thái Bình trong hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư, mời gọi các

doanh nghiệp Đức đến nghiên cứu đầu tư tại Thái Bình.

* Sáng ngày 27/3, tại thành phố Frankfurt, CHLB Đức, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tập đoàn Heraeus.

Heraeus là tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ y tế, luyện kim và sản xuất tuốc năng của tỉnh trong những năm qua. Tin tưởng chương trình công tác của tỉnh sẽ đạt được kết quả tốt đẹp không chỉ thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thái Bình phát triển mạnh mẽ hơn nữa mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Đức. Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức luôn ủng hộ và đồng hành cùng tỉnh Thái Bình trong hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư, mời gọi các

thông doanh nghiệp, Tập đoàn Heraeus bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Thái Bình và cho biết chiến lược đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn ra nước ngoài hiện nay. Theo đó, Heraeus sẽ triển khai nghiên cứu đầu tư dự án tại Thái Bình trong thời gian tới và mong chính quyền tỉnh quan tâm tạo điều kiện thuận lợi.

Thông tin cụ thể về những lĩnh vực Thái Bình đang ưu tiên, khuyến khích thu hút đầu tư, các chính sách ưu đãi hấp dẫn khi đầu tư vào Khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thái Bình là địa bàn đầu tư lý tưởng cho các dự án lớn bởi có vị trí địa lý, giao thông kết nối thuận lợi, quỹ đất công nghiệp đủ lớn và mặt bằng sạch sẵn có, môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của Heraeus như công nghệ y tế, linh kiện điện tử rất phù hợp với định hướng phát triển, lợi thế sẵn có của Thái Bình nên tình hoàn hảo và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kịp thời để Tập đoàn đến nghiên cứu, triển khai dự án nhanh, hiệu quả, phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Heraeus đã dành nhiều thời gian thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến nguồn nhân lực, thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi, mặt bằng, hạ tầng công nghiệp và cùng thống nhất tăng cường trao đổi thông tin hướng đến mục tiêu hợp tác thực chất, cùng phát triển trong thời gian tới.

KHÁC QUẢN

KHẨN TRƯNG THÔNG NHẤT...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

y tế thực hiện, tính đến thời điểm hiện tại đã lựa chọn được 6.378/7.981 danh mục trúng thầu. Còn một số gói thầu đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu. Kết quả mua sắm đầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế đã góp phần bảo đảm hoạt động chuyên môn của các cơ sở y tế song vẫn còn nhiều danh mục không trúng thầu. Trong quá trình đấu thầu mua sắm vẫn còn khó khăn, vướng mắc, bất cập như: Hệ thống văn bản quy định pháp luật liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm gồm nhiều văn bản, gây khó khăn cho việc áp dụng, thực hiện; một số danh mục thuốc có số lượng ít, giá trị nhỏ khi tổ chức không có nhà thầu tham dự; một số gói thầu đã trúng thầu nhưng quá trình cung ứng không bảo đảm tiến độ, số lượng thuốc. Bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng nhu cầu, kế hoạch sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế của một số đơn vị y tế còn chậm...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế hoàn thiện báo cáo tình hình triển khai công tác đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, đánh giá, làm rõ một số nội dung. Sở Y tế, các cơ sở y tế hợp thống nhất lại việc lựa chọn phương án triển khai mua sắm giai đoạn tới cho phù hợp. Khi đề xuất phương án phải kèm theo danh mục, kế hoạch, biện pháp thực hiện. Trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế, các cơ sở y tế phải chủ động có giải pháp bảo đảm thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh. Với những tồn tại, vướng mắc do nguyên nhân chủ quan, ngành y tế phải khẩn trương khắc phục. Liên quan đến những vướng mắc do văn bản của trung ương, ngành y tế cần có kiến nghị cụ thể để có hướng dẫn xử lý. Các sở, ngành liên quan tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phối hợp với ngành y tế tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh.

NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG...

(Tiếp theo trang 1)

nông thôn mới ở tỉnh Thái Bình; những kết quả nghiên cứu khoa học về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ sự nghiệp xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Thông qua tọa đàm khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan

trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời kỳ đổi mới, góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận

và thực tiễn trong việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về "tám nông" trong thời kỳ đổi mới ở Thái Bình nói riêng, cả nước nói chung. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, để xuất các nhiệm vụ, giải pháp giải quyết các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm, giải pháp về chuyển đổi số cho các bệnh viện

Chiều ngày 28/3, Sở Y tế tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm, giải pháp về chuyển đổi số và thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) cho các bệnh viện. Dự hội thảo có lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm

Thông tin y tế quốc gia (Bộ Y tế); đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các đơn vị y tế trong tỉnh.

Thời gian qua, việc thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 tại các đơn vị y tế đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện 100% bệnh viện trong tỉnh có phòng hoặc tổ công nghệ thông tin; có phần mềm quản lý bệnh viện,

phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Bên cạnh đó, toàn ngành cũng đẩy mạnh ứng dụng hệ thống TeleHealth hội chẩn, tư vấn, hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa...

Về thực hiện Đề án 06, đến nay có hơn 625.400 trường hợp sử dụng cần cước công dân gắn chip, VNeID khi đi khám chữa bệnh. 100% bệnh viện đã trang bị quét thẻ căn cước công dân gắn chip để thực hiện nhiệm vụ... Tuy nhiên, bên

cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chuyển đổi số, Đề án 06 tại các cơ sở y tế vẫn còn một số khó khăn.

Tại hội thảo, đại diện một số đơn vị đã chia sẻ, thảo luận về mục tiêu, lộ trình và cách thức triển khai Đề án 06 năm 2024, trong đó có nội dung về y tế; mục tiêu, lộ trình và cách thức triển khai chuyển đổi số y tế; giải pháp chuyển đổi số bệnh viện hiệu quả; giải pháp triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 06 tại bệnh viện...

NHƯ HOANG

CHO Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO...

(Tiếp theo trang 1)

và các hoạt động vui chơi giải trí khác ngoài thời gian học tập và lao động là 150.000 đồng/người/năm. Chi phí mai táng (áp dụng hình thức hỏa táng) đối với trường hợp người cai nghiệm ma túy bắt buộc chết trong thời gian chấp hành quyết định tước cơ sở mà không có thân nhân hoặc thân nhân không đến nhận trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm người cai nghiệm bắt buộc chết là bằng 60 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội. Hỗ trợ quản áo đối với người cai nghiệm ma túy bắt buộc chấp hành xong quyết định trở về địa phương nơi cư trú, mức hỗ trợ quản áo mùa hè trị giá tối đa bằng 0,2 lần mức

lương cơ sở hiện hành/bộ/người. Mức hỗ trợ quản áo mùa đông trị giá tối đa bằng 0,3 lần mức lương cơ sở hiện hành/bộ/người.

Ngoài ra, dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiệm ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiệm ma túy công lập. Mức chi thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiệm ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiệm theo sự phân công của chủ tịch UBND cấp xã.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng

góp ý kiến bổ sung, làm rõ một số nội dung để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo nghị quyết.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá sự cần thiết của việc ban hành nghị quyết đồng thời cho rằng mức hỗ trợ như dự thảo nghị quyết là phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, nhất là về tên của nghị quyết cần ngắn gọn, súc tích. Đồng chí kiến nghị nhất mức quy định hỗ trợ bằng số tiền cụ thể chứ không cần có theo mức lương cơ sở; đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện các nội dung để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Chiều ngày 28/3, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Thái Bình, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình nghèo tại xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư).

Ông Trần Văn Thiệp, thôn Dũng Thủy Hạ, xã Dũng Nghĩa sống một mình, tuổi cao, thường xuyên ốm đau. Nhiều năm nay, ông sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn khi có mưa, bão. Trước hoàn cảnh đó, Vietcombank chi nhánh Thái Bình đã hỗ trợ 80 triệu đồng, các cấp bộ đoàn huy động nguồn lực

hỗ trợ kinh phí, vật liệu xây dựng, ngày công để gia đình ông xây nhà mới. Ngôi nhà với diện tích 50m² dự kiến khánh thành vào tháng 5/2024.

Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội y nghĩa của Vietcombank chi nhánh Thái Bình và các cấp bộ đoàn, mang niềm vui cho họ nghèo, hộ khó khăn tại các địa phương. Cũng trong chiều ngày 28/3, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng Đội huyện Vũ Thư đã trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Vũ Hội, xã Vũ Vinh.

KHUẨN QUẢN

LỜI CẢM TẠ

Cụ bà **Vũ Thị Tuất**, sinh năm 1934. Quê quán: Xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Trú quán: Số nhà 289, đường Lê Trọng Thứ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. **Mất ngày 25/3/2024, hưởng thọ 91 tuổi.** **Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn:** Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình; Đảng ủy, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, Công an phường Trần Hưng Đạo, lãnh đạo các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ và phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình; cán bộ, nhân dân tổ dân phố số 4, phường Trần Hưng Đạo; cán bộ, nhân dân thôn Vĩnh Gia, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình; các ông bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè của gia đình đã đến phúng viếng vợ, mẹ, bà chúng tôi và gửi điện - lời chia buồn đến gia đình. **Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.** Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những thiếu hụt, gia đình chúng tôi xin được lượng thứ. **THAY MẶT GIA ĐÌNH** **Chúng: Nguyễn Đức Nhựt** **Trưởng nam: Nguyễn Đình Trung**